

คำประกาศเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประจำปีการศึกษา 2556

นายฤทธิ ธีระโกเมน

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายฤทธิ ธีระโกเมน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2512 สำเร็จระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดม เมื่อปี พ.ศ. 2512 และระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2515

นายฤทธิ ธีระโกเมนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ซีอีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มยาวนานถึง 13 ปี และเป็นผู้ริเริ่มเปิดร้าน MK suki ในห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นแห่งแรก โดยใช้หม้อไฟฟ้าที่ปลอดภัยเป็นอุปกรณ์หลักในร้าน นอกจากนี้ ยังมีการวางระบบบริหารคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ในองค์กร ได้แก่ 5ส, GMP, HACCP, ISO การจัดทำคู่มือจริยธรรมในการทำงาน การจัดทำวัฒนธรรม MK สร้างแบรนด์ MK จนเป็นที่ยอมรับ สามารถขยายสาขาได้มากกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังขยายสาขาในลักษณะของการขายแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศสิงคโปร์ โดยในปี 2556 ได้นำบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่ริเริ่มมีนวัตกรรมด้านการบริหาร มีกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ผลักดันให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ โดยการวางระบบบริหารงานบุคคลของบริษัท การจัดระบบ HR Manual ก่อตั้งสถาบันฝึกอบรม MK Service Training Institute การวางระบบฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) วางระบบประเมินผลงานด้วย KPI วางระบบการทดแทนอัตรากำลัง (Succession Planning) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางระบบรับออเดอร์ด้วย PDA (Personal Digital Assistant)

ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ท่านดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายกิจกรรมเพื่อประชาชนมูลนิธิโรคตับ และเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมูลนิธิหลายแห่ง เช่น กรรมการกองทุนพัฒนาระบบงานหัวใจและหลอดเลือด (The Heart) โรงพยาบาลศิริราช กรรมการวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ฝ่ายชมราวาสเพื่อบูรณะและพัฒนาวัด กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อ

สาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา กับสถานศึกษาหลายแห่ง จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียน การบูรณะวัดหลายแห่ง และสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์กับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามธิบดี เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้กับสมาคมและสถาบันการศึกษาหลายแห่งด้วย

นายฤทธิ ธีระโกเมน ได้ประกอบคุณูปการให้แก่หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ และเข้าร่วมกับโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย จากความสำเร็จจากการประกอบอาชีพในธุรกิจด้านการจัดการ รวมถึงผลงานต่างๆ ที่ได้อุทิศตนทำประโยชน์ต่อสังคมจนเป็นที่ยอมรับสมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีมติเอกฉันท์ให้ นายฤทธิ ธีระโกเมน ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป